
118. Stjórnarfundur Fenúr 
 
 
Mætt:  Ragna Halldórsdóttir, Helga J. Bjarnadóttir og Már Karlsson.  
Í síma: Guðmundur Tryggvi Ólafsson 
Fjarverandi: Elías ólafsson, Ingvar Halldórsson og Guðmundur B. Friðsiksson 
Staður og stund: Sorpa, Gufunesi þann 04. október 2010 kl. 13:30. 
 
Þetta gerðist 

 
1. Aðildarfélagsgjald 

Ákveðið að skipan stjórnar verði eftirfarandi næsta starfsár:  Helga J. Bjarnadóttir verði 
Már lagði fram tillögu að aðildarfélagsgjöldum. Tillagan rædd og ákveðið að Már skoði 
hana frekar, horfa til verðlagsþróunar s.l. 5 ár og setja fram tillögu sem stilli hækkunum í 
hóf. 
Ragna lætur senda Má félagaskrá. 
 

2. Haustfundur FENÚR 
Skoða þarf að vera með aukaaðalfund í tengslum við haustfund þar sem 
aðildarfálagsgjöld yrðu tekin fyrir. Boða þarf til hans með 14 daga fyrirvara og senda 
tillögu að aðladarfélagsgjöldum út á sama tíma. 
Tími fyrir haustfund;  
Dagskrá aðalfundar rædd:  
- Fá kynningu á Landsáætlun, Ragna hefur samband við Gunnlaugu hjá 

Umhverfisstofnun um að halda erindi. 
- Úrgangsstjórnun á Suðurlandi Guðmundur Tryggvi 
- Bláskógarbyggð – Halldór segir frá reynslu af nýju kerfi 
- Lagaumhverfi, er eitthvað nýtt í pípunum. Helga Jóhanna setur sig í samband við 

Sigurbjörgu hjá Umhverfisráðuneytinu. 
- Vörunúmerakerfi SORPU, Ragna talar við Björn. 
Vettvangsferð í lokin; Umhleðslustöð Sorpstöðvar, Gasvinnsla-mykja Hraungerði; 
Kjötmjöl-Förgun, Fengur – spónarvinnsla. Guðmundur setur sig í samband við 
viðkomandi aðila um móttökur. 
Halda hautfund í Tryggvaskála, Selfossi. Kjötsúpa í hádeginu. 
Ragna og Guðmundur kasta á milli sín dagskrá. 
Guðm undur leggur til að það megi skoða uppgræðslu við hellisheiðarvirkjun, kjötmjöl 
hafi meðal annars verið notað við það. Gto kannar. 

 
Næsti fundur 18.10 kl. 12.00-13.30 

 
 

Fundi slitið kl. 15:00 
Fundarritari: Ragna I Halldórsdórsdóttir 


